



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุมประจำตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องประชุมประจำตำบลน้ำหมัน งบประมาณตั้ง ๒,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ ปรากฏในข้อบัญญัติหน้า ๕๔ และ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๕๙ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างห้องประชุมประจำตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หรือตามแบบแปลน อบต.น้ำหมันกำหนด งบประมาณ ตั้งไว้ ๒,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดราคากลางทั้งสิ้น ๒,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (ในสัญญาเดียวกัน) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ณ วันประกาศประมูลจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง ณ ที่ทำการ อบต.น้ำหมั้น หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำหมั้น อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยถือว่าหากผู้ซื้อแบบและรายการไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้รับทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมั้นมิได้ หากผู้ซื้อแบบไม่ไปดูสถานที่ตามวันเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมั้น จะไม่ตัดสิทธิ์ในการยื่นซองประมูลราคา ในครั้งนี้แต่อย่างใด

กำหนดยื่นซองประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างฯ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมั้น อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และที่เว็บไซต์ www.nammun.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๕๘๑-๙๖๓๘ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายคัมภลา ตอลิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมั้น